

“พระบิดาทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น” ยอห์น 15:9

พระบิดาทรงรักพระบุตรอย่างไร ในทำนองเดียวกันพระเยซูก็ทรงรักคนของพระองค์อย่างนั้น วิธีการรักของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไร? ก็คือ พระเจ้าทรงรักพระบุตรของพระองค์อย่างไม่มีจุดเริ่มต้น และในแบบเดียวกัน พระเยซูทรงรักคนของพระองค์ “เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์” คุณอาจสืบหาจุดเริ่มต้นแห่งความรักของมนุษย์ได้ อาจหาจุดเริ่มต้นแห่งความรักที่คุณมีต่อพระคริสต์ได้ง่ายๆ แต่ความรักของพระองค์ต่อเรานั้นเป็นดังสายน้ำที่แหล่งตาน้ำของมันถูกซ่อนไว้ในนิรันดร์กาล พระเจ้าพระบิดาทรงรักพระเยซูอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คริสเตียนเอ๋ย จงยึดเอาข้อความนี้ไว้เป็นเครื่องปลอบประโลมใจของคุณ คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความรักของพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนที่มาพักพิงในพระองค์เลย

เมื่อวานนี้คุณอาจอยู่บนยอดภูเขาทาโบร์ (ชื่อภูเขาแห่งหนึ่งที่พระเยซูทรงจำแลงพระกาย) และพูดว่า “พระองค์ทรงรักฉัน” แล้ววันนี้คุณก็อาจจะอยู่ที่ในหุบเขาแห่งความถ่อมใจ (ชื่อสถานที่สมมติจากวรรณกรรมเรื่องปรีศนาธรรม) แต่พระองค์ก็ยังทรงรักคุณเหมือนเดิม บนเนินมิซาร์และท่ามกลางภูเขาเฮอร์โมน (ชื่อสถานที่ในพระธรรมสดุดีที่ดาวิดพรรณนาถึงความท้อใจของท่าน) คุณอาจเคยได้ยินเสียงแหว่วหวานของพระองค์ซึ่งกล่าวด้วยท่วงทำนองเพลงแห่งความรัก แล้วขณะนี้ที่ในทะเลหรือแม้แต่ในท้องทะเลนั้น เมื่อคลื่นและระลอกคลื่นทั้งหมดของพระองค์โถมทับคุณไว้ พระทัยของพระองค์ก็ยังคงสัตย์ซื่อมั่นคงต่อพระประสงค์ของพระองค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล

พระบิดาทรงรักพระบุตรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเช่นเดียวกัน พระบุตรก็รักคนของพระองค์อย่างนั้น ธรรมิกชนทั้งหลายเอ๋ย ท่านไม่ต้องกลัวความตาย เพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย จงอย่าวุ่นวายใจแม้กำลังเดินลงไปสู่ความตายพระคริสต์ก็จะไปกับท่านด้วย และจากที่นั่นพระองค์ก็จะพาท่านขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษม ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดาทรงรักพระบุตรอย่างไม้อาจวัดได้ และความรักซึ่งไม้อาจวัดได้เดียวกันนี้ คือ

ความรักที่พระบุตรมอบให้กับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ นั่นทั้งหมดใจของพระคริสต์ได้อุทิศให้กับคนของพระองค์ คือ พระองค์ “ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเรา” รักนั้นเป็นรักที่เกินความเข้าใจทั้งปวง

โอ้ แท้ที่จริงเรามีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่สูงค่า คือพระองค์ผู้ทรงรักอย่างไม่มีจำกัด อย่างไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบ คือแบบเดียวกันกับที่พระบิดาทรงรักพระบุตรนั่นเอง! ช่างมีสารสาระมากมายดั่งโต๊ะที่เต็มด้วยอาหารให้แก่ผู้ที่จะสามารถสังเคราะห์และดื่มด่ำไปกับมันได้ ขอให้พระวิญญูญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเข้าไปถึงรสชั้นเลิศของมันได้เถิด!